

มอเตอร์เวย์บางใหญ่เข้า56% 'บิ๊กตู'ลงพื้นที่จ่ายเวนคืนสิ่งเดินหน้าต่อ

ที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดินและตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ตอนที่ 14 พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รรมว.คมนาคม ผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธี

นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินค่าเวนคืนที่ดินแก่ประชาชน และกล่าวขอบคุณประชาชนที่เสียสละเพื่อให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมีความห่วงใยและมีหน้าที่ต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย พร้อมฝากให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รรมว.คมนาคมกล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี และสิ้นสุดที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.41

กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 55,927 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2566 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้ประชาชน และส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56.00% ซึ่งหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าว กรมทางหลวงได้ดำเนินการแจ้งผู้ถูกเวนคืนให้มาทำสัญญารับเงิน และสามารถจ่ายเงินได้ครบทุกรายไม่เกินเดือน ธันวาคม 2562 ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนเหลือประมาณ 2,500 ราย แบ่งเป็นที่ดิน 1,853 รายการ ต้นไม้ 672 รายการ และสิ่งปลูกสร้าง 834 รายการ จากผู้ถูกเวนคืนทั้งสิ้น 4,571 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 12,032 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะจัดพิธีมอบค่าเวนคืนแก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับค่าเวนคืน ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นนทบุรี และราชบุรี ตามลำดับต่อไป